

กฎหมายพิเศษการป้องกันและฟื้นฟูการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด -19

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา รัฐสภาได้ผ่านการพิจารณาวาระที่ 3 ในเรื่อง " กฎหมายพิเศษเพื่อการป้องกันและฟื้นฟูโรคปอดอักเสบจากไวรัสโควิด-19 " เพื่อเป็นมาตรการรับมือกับโรคโควิด-19 และบรรเทาฟื้นฟู "

กฎหมายพิเศษเพื่อการป้องกันและฟื้นฟูการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 " มีทั้งหมด 19 มาตราสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ บทการป้องกัน บทการบรรเทา บทการฟื้นฟู บทกำหนดโทษ กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564 จำนวนงบประมาณเพื่อการนี้มีมูลค่าไม่เกิน 6หมื่นล้านบาท และจะจัดทำในรูปแบบงบประมาณพิเศษ นอกจากนี้ถ้าหากกฎหมายพิเศษดังกล่าวครบกำหนดแล้ว สามารถจะขยายเวลาได้โดยการรับเห็นชอบจากรัฐสภา

กฎหมายได้ระบุว่า ผู้ที่ต้องกักตัวหรือตรวจโรคเพื่อสังเกตอาการที่บ้านพักอาศัย หรือผู้ที่ต้องกักตัวหรือตรวจโรคที่สถานกักกันโรค ในช่วงกักตัวหรือตรวจโรค องค์กรที่ว่าจ้างบุคคลดังกล่าวควรอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวใช้ "วันลาหยุดเพื่อกักกันโรค" กฎหมายนี้ใช้กับผู้ที่ต้องหยุดเพื่อดูแลบุคคลไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ด้วย ผู้ที่ขอใช้ "วันลาหยุดเพื่อกักกันโรค" หากมิได้ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถขอรับ "เงินสดชดเชย" ในระหว่างการกักตัวหรือตรวจโรคได้ การขอรับเงินดังกล่าวจะต้องขอภายใน 2 ปี ยกเว้นผู้ที่ได้รับเงินค่าจ้างตามปกติจะไม่สามารถยื่นขอรับเงินสดชดเชยดังกล่าวได้ สำหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่ให้ "วันลาหยุดเพื่อกักกันโรค" หรือจ่ายเงินค่าจ้างแก่พนักงานในระหว่างกักตัวสามารถยื่นขอลดหย่อนภาษีได้เป็น 2 เท่าของเงินค่าจ้าง

สำหรับผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโควิด -19หรือผู้กำลังอยู่ในช่วงกักตัวเพื่อดูอาการ หากมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หน่วยงานหรือเจ้าพนักงานสามารถเปิดเผยถ่ายภาพ วิดีโอและข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานป้องกันและรักษาจะได้รับเงินอุดหนุนหรือช่วยเหลือ สำหรับผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ในการป้องกันรักษาโรคจะได้รับรางวัล สำหรับผู้ที่ติดเชื้ออันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันรักษาผู้ป่วยหรือเป็นผลทำให้ตนเป็นบุคคลทุพพลภาพหรือเสียชีวิต จะได้รับเงินสดชดเชย รวมถึงได้รับเงินสงเคราะห์ทุนการศึกษาแก่บุตรอีกด้วย

หากมีผู้ที่ช่วยโอกาสในการกักตุนสินค้าสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาด จะถูกตัดสินจำคุกสูงสุด 5 ปีและปรับ 5 ล้านบาท รวมถึงผู้ที่พยายามกระทำความผิดในการกักตุนสินค้าด้วย ผู้ที่เผยแพร่ข่าวปลอมเรื่องการแพร่ระบาดจะถูกตัดสินจำคุกสูงสุด 3 ปีและปรับ 3 ล้านบาท หากผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานสาธารณสุข และ

ยังทำให้ผู้อื่นมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อด้วย จะถูกตัดสินจำคุกสูงสุด 2 ปีหรือปรับ 2 ล้านบาท
สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบการกักกันนั้นมีโทษปรับสูงสุด 1 ล้านบาท

กรณีดังต่อไปนี้จะมีโทษปรับสูงสุด 1 ล้านบาท 1.หากลูกจ้างได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัส
โควิด -19ต้องทำการกักตัวและตรวจโรค แต่นายจ้างฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการกักกัน 2.การ
ปฏิเสธ หลีกเลียงหรือขัดขวางการดำเนินการขอใช้หรือหมั้นเวียนการใช้ทรัพยากรเพื่อป้องกันโรค
ของรัฐบาลทุกระดับ 3.การฝ่าฝืนมาตรการฉุกเฉินหรือมาตรการที่ศูนย์บัญชาการควบคุมโรค
ระบอดกำลังดำเนินอยู่

กฎหมายยังกำหนดว่า อุตสาหกรรมต่างๆ สถาบันทางการแพทย์รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด -19 จะได้รับมาตรการบรรเทาช่วยเหลือ
และฟื้นฟูจากหน่วยงานหรือองค์กรที่กำกับดูแล ลูกจ้างขององค์กรเหล่านี้จะได้รับความช่วยเหลือ
ตามความเหมาะสม ทางรัฐบาลจะให้ค่าชดเชยตามความเหมาะสมแก่สถาบันทางการแพทย์ที่
หยุดการดำเนินกิจการชั่วคราว เพื่อเป็นไปตามนโยบายป้องกันโรคของภาครัฐ

หลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว 3 เดือน รัฐบาลต้องรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด
และงบประมาณการดำเนินการต่อรัฐสภา หลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้ 6 เดือน รัฐมนตรีสภา
บริหาร และรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆต้องรายงานและเตรียมตอบคำถามต่อรัฐสภาด้วย